

THÔNG BÁO

Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý, được sự chấp thuận của Thường trực LĐLĐ tỉnh, Thường trực huyện ủy, Ban Dân vận huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Website riêng với mục đích cung cấp thông tin, phản ánh sinh động và kịp thời các hoạt động của phong trào công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong huyện; tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, những chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đến đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện.

Sau một thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu, chạy thử nghiệm và hoàn thiện, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành chính thức đưa trang Thông tin điện tử vào hoạt động kể từ ngày 15/4/2016.

Địa chỉ truy cập: <http://ldldctbt.wordpress.com>

Kể từ ngày 15/4/2016, Liên đoàn Lao động huyện sẽ dùng tải văn bản lên Email của Liên đoàn và chuyển sang tải tất cả các văn bản do Liên đoàn Lao động huyện phát hành lên chuyên mục “Văn bản điều hành”. Đề nghị tất cả các Công đoàn cơ sở thường xuyên truy cập Website để có thể tải những văn bản chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động huyện và thực hiện.

Lưu ý:

+ Đối với những văn bản quan trọng như Quyết định chuẩn y, quy định... Liên đoàn Lao động huyện sẽ gửi bản chính trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện cho các Công đoàn cơ sở.

+ Đối với các Công đoàn cơ sở khối trường học, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị tất cả các Công đoàn cơ sở chuyển sang sử dụng Website của Liên đoàn Lao động huyện kể từ 15/4/2016. Liên đoàn Lao động huyện sẽ dùng tải văn bản lên chuyên mục “Công đoàn giáo dục” trên Website của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện kể từ thời gian trên.

+ Ngoài ra, để thuận tiện cho việc liên lạc và cập nhật lại thông tin của các Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị tất cả các Công đoàn cơ sở gửi

địa chỉ Email và số điện thoại của Chủ tịch và phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở về Liên đoàn Lao động huyện thông qua chuyên mục “Liên hệ” của Website LĐLĐ huyện hoặc thông qua địa chỉ Gmail: vanbanldldct@gmail.com

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành trân trọng thông báo đến các Công đoàn cơ sở biết để truy cập, khai thác những thông tin cần thiết trên trang Thông tin điện tử của LĐLĐ huyện Châu Thành./.

Nơi nhận:

- BDV Huyện Ủy;
- CDCS trực thuộc;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Phan Trần Mai Trinh